

Số: **01** /CT-UBND

Lục Nam, ngày 18 tháng 02 năm 2020

CHỈ THỊ

**Về tăng cường các biện pháp để phòng, chống xuất cảnh
trái phép trên địa bàn huyện Lục Nam**

Những năm gần đây, tình trạng xuất cảnh trái phép (XCTP) trên địa bàn huyện Lục Nam có chiều hướng diễn biến phức tạp, chủ yếu XCTP sang Trung Quốc để tìm kiếm việc làm, không tuân thủ quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh. Tính đến hết năm 2019, đã có khoảng 1100 công dân XCTP về địa phương, còn khoảng 950 công dân XCTP ở Trung Quốc chưa về nước. Quá trình lao động làm thuê ở Trung Quốc do không có giấy tờ và cư trú bất hợp pháp nên nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng của phía Trung Quốc bắt, giam giữ, phạt tiền rồi thu gom trao trả cho ta qua các cửa khẩu hoặc đơn phương bí mật đẩy, đuổi về qua đường mòn biên giới. Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và lực lượng chức năng đã có chủ trương, giải pháp để tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức, ngăn chặn, xử lý các hành vi XCTP, song hiệu quả còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số đối tượng xấu đã lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm và nhận thức hạn chế của người dân để lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào đường dây XCTP để trục lợi bất chấp hậu quả xảy ra đối với người lao động, thậm chí trở thành nạn nhân của các đối tượng buôn bán người qua biên giới, nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh. Thực trạng trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh và giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Nguyên nhân cơ bản, chủ yếu của thực trạng trên là do: nhận thức về pháp luật của số công dân XCTP còn hạn chế; điều kiện kinh tế của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn muốn có nhu cầu kiếm việc lao động phổ thông có thu nhập cao hơn bên Trung Quốc; trong khi đó, hiệu quả công tác tạo môi trường để người dân có công ăn việc làm ổn định tại địa phương có nơi chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của các cấp, ban, ngành, đoàn thể chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức; việc quản lý tạm trú, tạm vắng của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng còn nhiều sơ hở; công tác nắm tình hình, thống kê số người XCTP còn chưa đầy đủ.

Để giải quyết, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng người dân địa phương XCTP, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh, đi lại của công dân ra

nước ngoài với lý do lao động chính đáng và hợp pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:

1. UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục rà soát, thống kê chính xác số công dân XCTP đã và chưa về địa phương. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu lao động nói riêng; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú và đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương; Có biện pháp tích cực đẩy lùi tình trạng người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Chỉ đạo hợp tổ dân phố, thôn, xóm, bản để tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời triển khai tổ chức cho từng hộ gia đình ký cam kết không xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Quan tâm phát triển các mô hình kinh tế vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho người dân có công ăn việc làm ổn định tại địa phương. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng công dân của địa phương xuất cảnh trái phép ra nước ngoài diễn biến phức tạp và gia tăng.

2. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh; công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật cũng như chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cư trú tại địa phương; Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý và làm tốt công tác hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng của công dân trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, điều tra phát hiện, đấu tranh làm rõ, triệt phá các đường dây, cá nhân có hành vi lôi kéo, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Tăng cường công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong việc phòng, chống XCTP; tích cực phối hợp xác minh và trả lời yêu cầu xác minh của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đối với các trường hợp không được phía nước ngoài cho cư trú.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Nắm bắt tình hình lao động tại địa phương, đưa ra giải pháp tạo việc làm, giới thiệu việc làm, các dự án xuất khẩu lao động nhằm tạo công ăn việc làm và thu nhập cho số lao động không có việc làm tại địa phương. Chú trọng phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các quy định pháp luật về lao động, việc làm; đề cao cảnh giác với các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt đưa ra nước ngoài lao động bất hợp pháp. Tuyên truyền rộng rãi các chính sách xuất khẩu lao động và danh sách các doanh nghiệp và đại diện có thẩm quyền được phép xuất khẩu lao động để người lao động biết liên hệ, tránh bị kẻ xấu lừa gạt.

4. Phòng Tư pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Phối hợp với Công an huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và Luật Cư trú, các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh nói riêng. Thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh trên Cổng thông tin UBND huyện. Phối hợp Công an huyện trong việc xác minh, nắm bắt tình hình xuất cảnh, nhập cảnh của công dân trên địa bàn để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

5. Phòng Dân tộc: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước về chính sách dân tộc, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu lựa chọn các biện pháp, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh với những nội dung thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ dân trí của từng dân tộc để người dân tự giác chấp hành.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn: Tuyên truyền trong học sinh và phụ huynh học sinh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn XCTP. Phối hợp Công an huyện thống kê số người XCTP trên địa bàn qua kênh học sinh tại địa phương.

7. Trung tâm Văn hóa - TTTT huyện: Tăng cường phát sóng các chương trình, chuyên mục, phóng sự về thực trạng tình hình công dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động tự do, nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân. Phối hợp với Công an huyện và Phòng Tư pháp bố trí thời lượng thích hợp để tuyên truyền các quy định của Luật Cư trú, các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh và đăng ký, quản lý hộ tịch để nhân dân hiểu và tự giác chấp hành.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên: Phối hợp với chính quyền cơ sở nắm chắc nhu cầu lao động, việc làm ở địa phương để đề xuất các biện pháp tạo công ăn việc làm cho người lao động. Phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý cư trú; xuất cảnh, nhập cảnh; hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; đăng ký quản lý hộ tịch; không tham gia vào các hoạt động môi giới, tổ chức đưa người XCTP ra nước ngoài. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chương trình, kế hoạch giúp đỡ các địa bàn kinh tế khó khăn, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo ổn định dân cư làm giảm tình trạng XCTP ra nước ngoài, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

9. Tổ chức thực hiện.

- Các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu tại chỉ thị này; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện gửi về Công an huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện tại các phiên họp thường kỳ của UBND huyện vào dịp tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

- Giao cho Công an huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện, định kỳ báo cáo UBND huyện về việc thực hiện chỉ thị./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CA.

(đề b/c)

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Nhàn